

KỊCH BẢN
Tổ chức truyền hình trực tiếp Chương trình
“Dân hỏi - Thủ trưởng cơ quan hành chính trả lời”
tháng 6 năm 2022

- Chủ đề: “Vấn đề xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và công tác đấu tranh chống hàng giả, hàng kém chất lượng”.
- Cơ quan thực hiện: Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk.
- Cơ quan phối hợp: Báo Đắk Lắk, Sở Nội vụ.
- Cơ quan được phỏng vấn: + Sở Khoa học và Công nghệ,
+ Cục Quản lý thị trường.

Thời lượng : 60 phút
Thời gian : Từ 20h15’ đến 21h15’ ngày 27/6/2022
Địa điểm : Phim trường (tầng 2) Đài Phát thanh & Truyền hình
Đắk Lắk
Chịu trách nhiệm nội dung : Trần Văn Hiền
Biên tập : Vĩnh Phú
Kịch bản và lời dẫn : Xuân Cảnh
Ban thư ký : Trọng Vũ - Hoàng Nguyên (Sở Nội vụ)
Dẫn chương trình : Hương Quỳnh
Khách mời Ông: Đinh Khắc Tuấn - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
tỉnh Đắk Lắk
Ông: Mai Mạnh Toàn - Cục trưởng Cục Quản lý thị trường
Đắk Lắk
Đạo diễn hình : Quốc Cường
Phụ trách hiện trường : Vĩnh Phú - Xuân Cảnh
Thiết kế đồ họa trường quay: Công Đạt
Đạo diễn phát sóng :
Quay phim :
Phối hợp thực hiện : Phòng Kỹ thuật SXCT và Phòng Kỹ thuật truyền dẫn
phát sóng.

BAN GIÁM ĐỐC

PHÒNG CHUYÊN MỤC NGƯỜI THỰC HIỆN

21/6/2022

TVPhu

Tướng Khảo Cầu

Nội dung kịch bản:

<i>Thời gian dự kiến</i>	<i>T.hiện</i>	<i>Nội dung lời bình</i>	<i>G.chú</i>
20h15	Card	DÂN HỎI-THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH TRẢ LỜI	<i>Bản vi tính card</i>
20h15	DCT	<p>Xin kính chào quý vị và các bạn!</p> <p>Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình “Dân hỏi - Thủ trưởng cơ quan hành chính trả lời” của Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk. Chương trình đang được truyền hình trực tiếp trên kênh DRT và trực tuyến trên website: drt.vn của Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk. Nội dung trao đổi hôm nay có chủ đề: “Vấn đề xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và công tác đấu tranh chống hàng giả, hàng kém chất lượng”.</p> <p>Tham gia chương trình, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ông: Đinh Khắc Tuấn - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk; - Ông: Mai Mạnh Toàn - Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Đắk Lắk. <p>Cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình hôm nay cùng chúng tôi. Ngay bây giờ, quý vị và các bạn có các ý kiến, câu hỏi về vấn đề xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và công tác đấu tranh chống hàng giả, hàng kém chất lượng, hãy gọi cho chương trình theo 2 số điện thoại đường dây nóng (0262) 8.55.22.55 hoặc 0869.63.20.48 để được các vị khách mời trả lời trực tiếp.</p> <p>Chúng tôi xin được nhắc lại, số điện thoại đường dây nóng của chương trình là: (0262) 8.55.22.55 và 0869.63.20.48.</p> <p>Trước khi đến với những câu hỏi của khán giả, mời quý vị, các bạn và các vị khách mời cùng theo dõi một phóng sự ngắn do nhóm phóng viên chương trình vừa thực hiện.</p>	<p><i>Vi tính bản chữ tên PTV,</i></p> <p><i>Bản vi tính tên khách mời</i></p> <p><i>Bản vi tính số điện thoại trên nền mờ</i></p>
20h16	Card	DÂN HỎI-THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH TRẢ LỜI	<i>Bản chữ vi tính</i>
20h16		<p><u>Phóng sự</u> Sở hữu trí tuệ và vấn đề bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ</p>	<i>Phát PS</i>

20h19	Card	DÂN HỎI-THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH TRẢ LỜI	<i>Bản vi tính</i>
20h19	DCT	<p>➤ Mời quý vị và các bạn trở lại trường quay để cùng trao đổi với các vị khách mời của chương trình là lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk và Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Đắk Lắk, về vấn đề xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và công tác đấu tranh chống hàng giả, hàng kém chất lượng. Quý vị và các bạn có những câu hỏi xin gọi điện thoại đến số (0262) 8.55.22.55 hoặc 0869.63.20.48 để được các vị khách mời của chương trình giải đáp.</p> <p>Và trước khi đến với các câu hỏi của khán giả, chúng tôi xin mời ông Đinh Khắc Tuấn - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk có thể giới thiệu khái quát cho khán giả hiểu rõ hơn về vấn đề thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam nói chung và tại tỉnh Đắk Lắk nói riêng?</p>	<i>Câu 1 (Tóm gọn)</i>
20h20	Khách mời trả lời	<p>Ông Đinh Khắc Tuấn Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk</p>	<i>Vi tính bản tên</i>
20h21	DCT	<p>Cảm ơn ông Đinh Khắc Tuấn! Thưa ông Mai Mạnh Toàn</p> <p>Là đơn vị trực tiếp thực hiện kiểm tra và xử lý các vi phạm, đấu tranh chống hàng giả, hàng kém chất lượng, xin ông cho biết hiện nay trên thị trường những loại hàng hóa nào thường được làm giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ ? và những hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, và hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ được pháp luật quy định như thế nào?</p>	<i>Ghép câu 1+2 do đơn vị chuẩn bị</i>
20h21	Khách mời trả lời	<p>Ông Mai Mạnh Toàn Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Đắk Lắk.</p>	<i>Vi tính bản tên</i>
20h22	DCT	<p>Cảm ơn ông Mai Mạnh Toàn! Thưa ông Đinh Khắc Tuấn, để bảo vệ người tiêu dùng và thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, công tác thanh tra, kiểm tra đo lường chất lượng hàng hóa trong thời gian qua như thế nào? Cũng như là thẩm quyền, nguyên tắc áp dụng quyền của các lực lượng thực thi khi tiến hành thanh tra, kiểm tra, kiểm soát về sở hữu trí tuệ?</p>	<i>Ghép câu 2+3 do đơn vị chuẩn bị</i>
20h22	Khách mời	<p>Ông Đinh Khắc Tuấn</p>	<i>Vi tính</i>

	trả lời	Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk	<i>bản tên</i>
20h23	DCT	Cảm ơn ông Đinh Khắc Tuấn! Thưa ông Mai Mạnh Toàn Theo ông sự tồn tại của hàng giả, hàng kém chất lượng và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ gây ra những hậu quả gì?	
20h23	Khách mời trả lời	Ông Mai Mạnh Toàn Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Đắk Lắk.	<i>Vi tính bản tên</i>
20h24	DCT	Thưa ông Đinh Khắc Tuấn, ông có thể cho biết Pháp luật quy định có những biện pháp nào để xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp? Và những cơ quan nào có thẩm quyền bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp?	<i>Ghép câu 4+5</i>
20h24	Khách mời trả lời	Ông Đinh Khắc Tuấn Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk	
20h25	DCT	Thưa ông Mai Mạnh Toàn Đối với lực lượng Quản lý thị trường thì thẩm quyền kiểm tra và xử phạt trong công tác đấu tranh chống hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đến đâu?	
20h25	Khách mời trả lời	Ông Mai Mạnh Toàn Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Đắk Lắk.	
20h26	DCT	Cảm ơn ông Mai Mạnh Toàn! Thưa ông Đinh Khắc Tuấn Xin ông cho biết một số kết quả hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2020-2022.	<i>Chú ý ghép câu 1 phần II và câu 1 phần III</i>
20h26	Khách mời trả lời	Ông Đinh Khắc Tuấn Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk	
20h27	DCT	- DCT hỏi các câu hỏi của khán giả gửi đến trong thời gian truyền hình trực tiếp: Một vị khán giả tên là....., ở địa chỉ hỏi Vấn đề này xin mời ông/bà cùng trao đổi, giải đáp cho quý vị khán giả.	

Nếu chưa có câu hỏi của khán giả, dẫn chương trình sử dụng các câu hỏi do Sở Nội vụ tổng hợp, hỏi xen kẽ giữa các đơn vị.

- Câu hỏi được chuyển cho các đơn vị chuẩn bị qua Email.

(Lưu ý các câu hỏi này nhằm dự phòng, trong buổi truyền hình trực tiếp ưu tiên trả lời các câu hỏi khán giả gọi điện thoại đến chương trình. Trong thời gian chờ câu hỏi khán giả sẽ trả lời lần lượt các câu hỏi dự phòng này, các đơn vị có thể góp ý hoặc đảo vị trí các câu hỏi dự phòng cho phù hợp tính chất quan trọng cần tuyên truyền phổ biến đưa lên trước.)

I. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk.

Hỏi: Tôi làm việc tại một công ty tư nhân, trong quá trình làm việc, tôi có tạo ra một giải pháp kỹ thuật có khả năng bảo hộ sáng chế, vậy tôi có thể đứng tên để bảo hộ sáng chế được không?

Hỏi: Tôi hiện đang sống tại Ea Súp, hiện đang canh tác Lúa đen, tôi muốn dùng chữ Ea Súp để bảo hộ nhãn hiệu cho sản phẩm Lúa đen có được không?

Hỏi: Tôi dự định thành lập doanh nghiệp để sản xuất, kinh doanh và muốn bảo hộ độc quyền nhãn hiệu trước khi kinh doanh. Quý cơ quan có thể cho tôi biết việc bảo hộ độc quyền nhãn hiệu mang lại lợi ích gì cho doanh nghiệp?

Hỏi: Tôi hiện đang có nhiều văn bằng được bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, tôi dự định nghỉ kinh doanh và chuyển toàn bộ số văn bằng này sang con tôi để tiếp tục kinh doanh. Vậy tôi cần lưu ý gì khi chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp này?

Hỏi: Thời gian qua, tôi có tìm hiểu về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, tuy nhiên tôi chưa rõ lắm. Quý cơ quan có thể giải thích giúp tôi bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp bao gồm những nội dung gì?

Hỏi: Công ty tôi hiện đang sản xuất, kinh doanh trong nhiều lĩnh vực, có nhiều sản phẩm đã được đăng ký bảo hộ nhãn hiệu. Chúng tôi dự định mở rộng sang sản xuất nước uống đóng chai và thiết kế logo để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu cho sản phẩm này. Xin hỏi, Công ty tôi cần lưu ý điều gì khi thiết kế nhãn hiệu cho sản phẩm mới này.

Hỏi: Xin hỏi thủ tục công bố chất lượng sản phẩm, hàng hóa hiện nay như thế nào

Hỏi: Cơ quan nào tiếp nhận công bố tiêu chuẩn áp dụng, công bố hợp quy, công bố hợp chuẩn?

Hỏi: Doanh nghiệp đang sản xuất ống nước nhựa dẫn nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất, để sản phẩm tuân thủ các quy định về tiêu chuẩn chất lượng trước khi lưu thông trên thị trường, thì cần làm gì?

II. Cục Quản lý thị trường Đắk Lắk.

Hỏi: Xin ông cho biết thực trạng hàng giả, hàng kém chất lượng và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk hiện nay? Và công tác chỉ đạo, điều hành của các cơ quan có thẩm quyền trong công tác đấu tranh phòng chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk như thế nào?

*Ghép
câu
5+6*

Hỏi: Nguyên nhân hàng giả, hàng xâm phạm quyền, hàng kém chất lượng còn tồn tại trên thị trường hiện nay? Và cho biết công tác kiểm tra, xử lý vi phạm của Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk liên quan đến hàng giả, hàng kém chất lượng, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ thời gian qua?

*Ghép
câu
7+8*

Hỏi: Theo ông, những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế trong công tác đấu tranh chống hàng giả, hàng kém chất lượng và hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ là gì?

Hỏi: Ông cho biết công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về công tác phòng chống hàng giả, hàng kém chất lượng và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk đối với người dân được thực hiện trong thời gian qua?

Hỏi: Để công tác chống hàng giả, hàng kém chất lượng và xâm phạm quyền đạt hiệu quả, ông có thể nêu những giải pháp của lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk cần thực hiện trong thời gian tới?

Hỏi: Hiện nay, vấn nạn hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ vẫn còn tồn tại trên thị trường, để bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng ông có khuyến cáo người tiêu dùng cần phải làm gì?

Hỏi: Khi người dân phát hiện hàng giả, hàng kém chất lượng thì cần làm gì, địa chỉ liên hệ, phản ánh, cung cấp thông tin về vấn đề này tại tỉnh Đắk Lắk như thế nào?

Hỏi: Để bảo vệ thương hiệu và sản phẩm của nhà sản xuất phát triển ổn định trên thị trường, ông có khuyến cáo cho doanh nghiệp điều gì không?

Hỏi: Tiếp tục đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả vấn nạn hàng giả,

		hàng kém chất lượng và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, theo ông vai trò, trách nhiệm của các lực lượng chức năng và của các doanh nghiệp trong công tác phối hợp như thế nào?	
20h45	DCT	Thưa quý vị và các bạn ! Trước khi đến với các câu hỏi tiếp theo trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị khán giả và các vị khách mời tiếp tục theo dõi phóng sự sau.	
20h45		<u>Phóng sự</u> Nội dung: Chống hàng giả, hàng kém chất lượng	Phát phóng sự
20h48	Card	DÂN HỎI-THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH TRẢ LỜI	Bản chữ vi tính
20h48	DCT	→ Mời quý vị và các bạn trở lại trường quay với các vị khách mời của chúng tôi hôm nay là lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk và Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Đắk Lắk, về vấn đề xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và công tác đấu tranh chống hàng giả, hàng kém chất lượng. Chúng tôi cũng xin được nhắc lại số điện thoại đường dây nóng của chương trình là (0262) 8.55.22.55 và 0869.63.20.48 . Một vị khán giả tên là....., ở địa chỉ hỏi Vấn đề này xin mời ông/bà cùng trao đổi, giải đáp cho quý vị khán giả.	Bản vi tính số điện thoại
20h48	Khách mời trả lời	(Dẫn chương trình hỏi tiếp tục các câu hỏi của khán giả gửi đến trong thời gian truyền hình trực tiếp. Nếu hết câu hỏi của khán giả, dẫn chương trình tiếp tục sử dụng các câu hỏi ở phần câu hỏi dự phòng do Sở Nội vụ tổng hợp ở phần trên. Chú ý hỏi xen kẽ giữa các đơn vị.)	Vi tính bản tên khách mời
21h14	DCT	Thưa quý vị và các bạn ! Trong chương trình ngày hôm nay, còn nhiều câu hỏi quý khán giả đã gọi điện đến nhưng trong khuôn khổ của thời lượng chương trình chưa thể giải đáp hết. Những câu hỏi của quý vị sẽ tiếp tục được các vị khách mời nghiên cứu trả lời. Quý vị và các bạn cũng có thể gửi câu hỏi về cho chương trình theo các địa chỉ Chuyên mục Pháp luật và Đời sống, Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk, 01 Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, Email:	Vi tính bản địa chỉ liên hệ

	<p>xuancanhdt@gmail.com ; Báo Đắk Lắk, 23 Lê Duẩn, thành phố Buôn Ma Thuột, Email: toasoan.baodaklak@gmail.com ; Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk, số 10 Lý Thái Tổ, thành phố Buôn Ma Thuột, Email: phongcchc@noivu.daklak.gov.vn ; Sở Thông tin và Truyền thông, 08 Lý Thái Tổ, thành phố Buôn Ma Thuột, Email: phongbaochi@tttt.daklak.gov.vn</p> <p>Chương trình truyền hình trực tiếp Dân hỏi – Thủ trưởng cơ quan hành chính trả lời hôm nay đến đây là hết. Trong chương trình “Dân hỏi – Thủ trưởng cơ quan hành chính trả lời” tháng 6 chúng ta sẽ cùng trao đổi về chủ đề: “Công tác quản lý, bảo vệ rừng và phát triển rừng”, mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình cùng chúng tôi ngày hôm nay, cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.</p>	
21h15	<p>PTV và khách mời ngồi nguyên vị trí sắp xếp tài liệu để vi tính chạy chữ thực hiện</p>	<p><i>Vi tính bản chữ thực hiện</i></p>
21h15	<p><u>Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk - Sở Nội vụ phối hợp thực hiện tháng 6/2022 ./.</u></p>	

 Các đơn vị tham gia nếu có yêu cầu cần trao đổi thêm để thực hiện chương trình xin liên hệ phóng viên Xuân Cảnh - ĐT: 0989.44.32.34 hoặc Phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ, đ/c Nguyễn - Điện thoại: 0935.882.442, Đ/c Vũ – ĐT: 0916.33.93.93 Xin cảm ơn !

